



<http://science.swu.ac.th>



คณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลคุณภาพแห่ง มศว (SWU-Quality Award)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลคุณภาพแห่ง มศว โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุมาลี เหลืองสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนอธิการบดี ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มีผลงานประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีและคณาจารย์ได้รับรางวัล ชมเชยด้านการเสนอผลงานวิจัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ในวาระครบรอบ 59 ปี "อดีตเพื่ออนาคต" เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 ณ อาคารประสานมิตร มศว โดยมีการบรรยายพิเศษและมอบรางวัลผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 ณ ห้องปฐุมบริบท นั้น ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ทำการตรวจสอบสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ของหน่วยงานต่างๆ โดยนำผลรวมของการประเมิน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2550 และ สมศ. ปีการศึกษา 2549 กำหนดเป็นรางวัลคุณภาพแห่ง มศว (SWU-Quality Award)

โครงการอบรมครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุม 19-401 อาคาร 19 โดยภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2551 - 2 พฤษภาคม 2551 โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์โรงเรียนมัธยมเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก



สอบสัมภาษณ์รับนิสิตโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2551



คณะดีเป็นประธานสอบสัมภาษณ์



ภาควิชาเคมี



ภาควิชาชีววิทยา



ภาควิชาคณิตศาสตร์



ภาควิชาคหกรรมศาสตร์



ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารการรับนิสิตโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ห้อง 10-110 อาคาร 10 ในการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีคณาจารย์แต่ละภาควิชาเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์

คณะวิทยาศาสตร์ มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับโรงเรียนในเครือข่ายด้านการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การทำโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายเพื่อร่วมมือด้านวิชาการ ด้านบริหาร ตลอดจนการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบรับนิสิตโควตาจากโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 12 สาขาวิชา ๆ ละ 1 คน



คณะดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน



รดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร



คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดงานศิลปวัฒนธรรมไทยและรับขวัญนักกีฬา

รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงานศิลปวัฒนธรรมไทยและรับขวัญนักกีฬา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ณ ห้อง 10-204 อาคาร 10 พร้อมกล่าวโอวาทและขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำชื่อเสียงและรางวัลสู่คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวมและรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกองเชียร์ ทั้งนี้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลเป็นที่น่ายินดีและภูมิใจของชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกคน

ในวันดังกล่าวได้มีการรดน้ำขอพรจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และผู้บริหารเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และรับประทานอาหารร่วมกัน

